

# 'วันเด็ก'เหล่าทัพเอาใจชนยุคโรปรกรณ์ พร้อมปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม-จริยธรรม



เหล่าทัพเอาใจเด็ก ๆ ชนยุคโรปรกรณ์ จัดการแสดงงานวันเด็กในวันที่ 9 มกราคม 2559 เริ่มจาก กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีการจัดนิทรรศการ เติบโตสถาบันพระมหากษัตริย์ และนิทรรศการงานของแต่ละเหล่าทัพ อีกทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทหาร อาทิ รถถัง ปืนใหญ่ การแสดงบินผ่านแบบผาดโผน โดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ การแสดงทำอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร แฟนซีดริล และขบวนพาเหรดการแสดงชุดสุนัขทหารและมีการจัดเดินทักกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ การจับสลากรางวัลใหญ่บนเวที รวมถึงของแจก นอกจากนี้ยังมีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน

สำหรับ กองทัพบก จัดงานวันเด็ก และแสดงกิจกรรมทางทหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความรัก ความสามัคคี และ เติบโตสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนช่วยสร้างจิตสำนึกความเสียสละ ระเบียบวินัย จิตอาสา โดยได้นำยุทโธปกรณ์ที่ประจำการ

มาแสดงโชว์ไว้ที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กทม. สนามเป้า เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ภายใต้ชื่อ งาน "กองทัพบก คินความสุข ให้เด็กไทย" มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้มีความรู้ควบคู่ไป กับความสนุกสนานการแสดงความสามารถของสุนัขทหาร ทั้งการตรวจค้นระเบิดและยาเสพติด การสาธิตการดำรงชีพในป่าให้เด็กได้เรียนรู้การเอาชีวิตรอดในภาวะคับขัน สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมงานได้ที่หน่วยทหารใกล้เคียง อาทิ กองทัพอากาศที่ 2 จัดที่สวนน้ำทุ่งตาหลวงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา กองทัพอากาศที่ 3 จัดที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก กองทัพอากาศที่ 4 จัดที่ค่ายวิชราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

ขณะที่ กองทัพเรือ จัดกิจกรรมโดย

เริ่มงานตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ได้แก่ พื้นที่กองเรือยุทธการ พื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 1 พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 หมวดบินทัพเรือภาคที่ 2 ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 3 บริเวณท่าเทียบเรือ น้ำลึกภูเก็ต บริเวณฐานทัพเรือพังงา พื้นที่ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเล ไทย-เมียนมาร์ บริเวณเทศบาลเมืองระนอง จ.ระนอง พื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บริเวณกองพันทหารราบที่ 2 ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี บริเวณกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส พื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพอากาศ พื้นที่อุทยานเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ พื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ บริเวณพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ พื้นที่โรงเรียนนายเรือ

จ.สมุทรปราการ

ด้าน กองทัพอากาศ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง สนามบินเล็กกองทัพอากาศ ฝูงทุ่งสีกัน สนามกีฬาต้านยาเสพติด พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ ทั้งนี้พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กในวันที่ 9 มกราคมนี้ว่า งานวันเด็กถือว่าเป็นงานที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย เพราะเด็กคืออนาคตของประเทศไทย ในส่วนของกองทัพอากาศได้เน้นเรื่องการให้ความรู้กับเยาวชน และจะมีการจัดแสดงทางการบิน โดยเฉพาะที่กองทัพอากาศดอนเมือง เพื่อให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงความสามารถและความมีระเบียบวินัยของกองทัพอากาศ โดยจะมีการนำยุทโธปกรณ์มาจัดแสดง อีกทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ที่พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศจะมีประวัติความเป็นมาของการบิน และของกองทัพอากาศด้วย

● จิตรภาพ เสนางค์ ●